

Đến ĐH Duy Tân... Học ngành điều dưỡng

Bắt đầu từ năm học 2009-2010, Đại học (ĐH) Duy Tân đã chính thức tuyển sinh ngành điều dưỡng và đến nay, nhà trường đã trở thành một địa chỉ có uy tín, cung cấp cho ngành Y tế một lượng lớn những điều dưỡng viên giỏi chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

ĐH Duy Tân góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của xã hội về việc chăm sóc sức khỏe cũng như khám, chữa bệnh. Khối ngành Sức khỏe của ĐH Duy Tân còn đào tạo 2 ngành học khác là Dược sĩ Đại học và Bác sĩ Đa khoa.

Điều dưỡng là nghề nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế nhằm tạo điều kiện cho việc kiểm tra tình trạng bệnh tật, phục vụ quá trình trị liệu và phục hồi sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh,... Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng vẫn đang diễn ra tình trạng thiếu hụt điều dưỡng viên trầm trọng. Bởi vậy, Điều dưỡng ngày càng trở thành một ngành học có sức hút “hấp dẫn” đối với các bạn trẻ mong muốn được đảm bảo nghề nghiệp với thu nhập tốt ngay khi ra trường.



Học tập và thực hành trên các mô hình tương tác giúp sinh viên Điều dưỡng - ĐH Duy Tân nắm vững kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng nghiệp vụ

Nắm bắt được điều đó, ĐH Duy Tân đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến và liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín trên thế giới. Một trong những điểm mạnh của ĐH Duy Tân là việc đưa công nghệ mô phỏng thực tại 3D vào nghiên cứu và giảng dạy các chuyên ngành Điều dưỡng và Y tế.

Cụ thể, đã áp dụng công nghệ 3D trong giảng dạy Giải phẫu học cho sinh viên với các mô hình 3D hệ xương, cơ, tuần hoàn, và thần kinh. Đây thực sự là một cách tiếp cận mới và hữu ích để sinh viên khoa điều dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các đòi hỏi của xã hội đối với nghề điều dưỡng ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Nhiều năm trở lại đây, ĐH Duy Tân đã áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập theo mô hình PBL (Problem-Based Learning hoặc Project-Based Learning) - một hướng đào tạo tiên tiến được áp dụng ở nhiều trường đại học trên thế giới vào các ngành học y tế và điều dưỡng. Qua đó, trang bị cho sinh viên ngành Điều dưỡng ĐH Duy Tân những kiến thức, kỹ năng cùng những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế, bổ ích.

Ngoài ra, khoa Điều dưỡng - ĐH Duy Tân đã tham khảo một số phương pháp giảng dạy, phương pháp thực hành mới của ĐH Ben Gurion (Israel) và ĐH Y khoa Duke-NUS (hợp tác giữa Mỹ và Singapore): Phương pháp Mô phỏng thực tế (Simulations), Nghiệp vụ điều dưỡng dựa trên cơ sở chứng cứ Y khoa (Evidence-based Nursing Practice), TBL (học tập theo nhóm - Team-based Learning),...



Ngoài ngành Điều dưỡng, ĐH Duy Tân còn đào tạo bác sĩ đa khoa và dược sĩ đại học

Bên cạnh đó, khoa Điều dưỡng - ĐH Duy Tân cũng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trong vùng có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng nhằm mang đến cho giảng viên cũng như sinh viên các cơ hội nghiên cứu và du học, để tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và hiện đại. Trong đó có thể kể đến ĐH Burapha, ĐH Khon Kaen và ĐH Mahidol (Thái Lan), ĐH Sun-Moon (Hàn Quốc),... Đặc biệt, thông qua

mối quan hệ hợp tác mới mẻ với trường China Medical University (Đài Loan), 2 giảng viên cùng 1 sinh viên của khoa Điều dưỡng đã nhận được học bổng thạc sỹ và sẽ chính thức bắt đầu học tập tại trường này từ tháng 9/2016 tới đây.

Sau gần 7 năm triển khai đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, tính đến nay, ĐH Duy Tân đã cung cấp cho ngành y tế gần 1.000 Điều dưỡng viên có chuyên môn và tay nghề cao. Nhiều người trong số đó đang hiện đang công tác tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Gia đình, Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam,... thậm chí một số còn được tuyển chọn sang đào tạo và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản.

Các cử nhân điều dưỡng tốt nghiệp từ ĐH Duy Tân không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn được biết đến nhiều bởi năng lực nghiên cứu khoa học khi thường xuyên có đề tài báo cáo tại cơ sở Y tế đang công tác cũng như trong các hội nghị chuyên ngành toàn quốc.